



# ทำทนายรต.ป้ายแดง

ในช่วงเวลานี้ใครเข้ามาคุมบังเหียน "น้าอี๋ ทส." เจ้ากระทรวง ทวิพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าทำทนายความสามารถอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ "น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" นายกรัฐมนตรี ทนายบังนี่มือ คาดหวังเหลือเกินว่าจะประกาศเจตนารมณ์ในดินหน้า "หยุดคอร์รัปชัน" ทุกระดับ และสร้างมิติใหม่ให้เป็น "คณะรัฐมนตรี" หรือ กรมที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ก็ยังทำให้สังคมเกิดการตื่นตัวมากขึ้นกับการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ว่า จะล้มทุกอิทธิพลมากน้อยแค่ไหน เพราะดูเหมือนจะมีการประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการคอร์รัปชันกันมาหลายครั้งหลายหนแล้ว แต่ก็ช่างเอะ

อย่างน้อยดีกว่าไม่ทำอะไรเลย !!

ส่วนที่กระทรวงทวิพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ต้อง ขอบอกว่าทำทนายความสามารถอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เข้ามาคุมบังเหียน ทส. "นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี" รวมา.ทวิพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป้ายแดง) ท่านฟังไว้บ้างก็ดี เพราะหลายๆ กรมเกรด A ในสังกัด ทส.นั้น มีการ "กินเล็ก กินน้อย" จนถึงกินคำโตๆ ชนิดดับปากมากมายในเรื่องของ โครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เรียกได้ว่า "สวาปาม" กัน "ปากมัน" เลอะ จากปากจนถึงหูประมาณนั้น ยังไม่นับโครงการโปรเจกต์ยักษ์ ซึ่งเป็น นโยบายของรัฐบาลที่โยนไม้มาในสมัย "รต.ป้ายเก่า" ที่ลือกันหนาหูว่า...

อะไร...อะไรก็หัวคิวกัน !?

ส่วนจะเป็นกรม กอง โทงบ้าง ที่ผลลัพท์ประมาทกันเป็นว่าเล่น

ประชาชนได้ประโยชน์น้อยนิด แต่คนรัฐได้ประโยชน์จากหัวคิว หรือเศษเงิน ทอนนั้น ถือเป็นเรื่อง "นายวิเชษฐ์" ต้องตั้งทีมงานไว้ดมยลสินศู...เหล่า นี้ด้วย ไม่เช่นนั้น ถึงเม้นนายกฯ จะประกาศนโยบาย "ดอยกินเงิน" ก็คงไม่สามารถหยุดคอร์รัปชันได้ !!

ส่วนปัญหาทำทนาย "รวมา.ทส.คนใหม่" อีกเรื่องเห็นจะเป็นการ พินาศเรื่องที่ดินของชาวบ้าน และดูเหมือนว่าที่ผกปกจะกลายเป็น "ปม พิกร้อน" ที่ไม่เคยแก้ไขได้ เดกเช่น กรณีชาว อ.อ้อมม่วง จ.ตาก ประกอบ ด้วย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และกลุ่มเกษตรกรทำไร่ ทำนา ได้ส่งหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภออ้อมม่วง สมัชชาองค์กร บริหารส่วนจังหวัดตาก และสมัชชาสภาผู้แทนราษฎร จ.ตาก

โดยยื่นหนังสือร้องเรียน 17

เนื่องจากขณะถึงทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 จ.ตาก ได้ บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกในพื้นที่ดังกล่าว โดย ทางเกษตรกร, อ.อ้อมม่วง กำลังได้รับความเดือด ร้อนจากการถูกยึดพื้นที่ ทำนา ทำไร่ทำ ไร่แก้ว ไร่ข้าวโพด และการเพาะปลูกพืชประจําถิ่นที่อยู่อาศัย กว่า 2 พันไร่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือราษฎร รับผิดชอบ แก้ไขปัญหาที่ทำกินโดยด่วน เพราะไม่มีที่ทำกิน ที่สำคัญบางพื้นที่ชาวบ้าน ได้ทำการเกษตรมานานนับ 10 ปี จึงต้องการให้ทางจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาด่วนนี้ !!

โดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกยึดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอู่มผาง ต.โมโกร อ.อ้อมม่วง และต.หนองหลวง ซึ่งราษฎรได้รับความเดือดร้อน และทางที่ดีที่สุด ควรให้พื้นที่ที่ถูกยึดมาเป็นป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนช่วย กันดูแล นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่ไม่ยึดพื้นที่คืนนั้นได้ทำลายต้นไม้และที่อยู่ อาศัยในพื้นที่ด้วย ถือเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำทนายความสามารถ "นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี" รวมา.ทวิพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป้ายแดง) ที่จะ ต้องกำหนดทิศทางร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน ทส. และ หน่วยงานจากกระทรวงอื่นๆ ครับ...!!!

..เพชรพญา..  
E-mail : pethpaya@yahoo.com